

Số: /BC-UBND

Thị trấn Bút Sơn, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện nghị quyết số 56 /NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VII kỳ họp thứ 6 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 57 /NQ-HĐND ngày 27/12/2022 về phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. UBND thị trấn Bút Sơn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm 2023

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch

Căn cứ Nghị quyết số 57 /NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của HĐND thị trấn Bút Sơn, UBND thị trấn đã ban hành quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 do thị trấn quản lý.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2023 được triển khai các bước theo đúng quy định của Luật đầu tư công và luật ngân sách. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng được tăng cường ở tất cả các khâu, việc quản lý, sử dụng vốn được quan tâm thực hiện, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ theo đúng các quy định của nhà nước. Công tác bồi thường, hỗ trợ trong GPMB được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, đảm bảo tính cạnh tranh và tiết kiệm trong đấu thầu, thực hiện tốt việc đấu thầu qua mạng. Tăng cường quản lý các dự án, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra chất lượng công trình. Năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng từng bước được nâng cao.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023 với sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy Đảng, UBND thị trấn Bút Sơn đã tiếp tục tổ chức thi công các công trình chuyển tiếp như: Nâng cấp, cải tạo đường và rãnh thoát nước công trình đường

giao thông Bút Sơn 2 đoạn từ phố Hoàng Lộc đến phố Thọ Văn; Xây dựng khuôn viên ao cá Bác Hồ phố Thọ Văn... và triển khai khởi công mới một số công trình như: đường giao thông Phú Vinh Tây 1; đường giao thông Phú Vinh Tây 2; đường giao thông Phú Vinh Tây 3+4; Công trình phụ trường tiểu học Bút Sơn 1...

Mặc dù 6 tháng đầu năm 2023 trong điều kiện ngân sách còn gặp nhiều khó khăn do việc thị trường bất động sản đóng băng không đấu giá được quyền sử dụng đất, đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023. Song được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt quyết liệt của UBND, sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách của nhà nước nên tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2023 đạt được kết quả tích cực đã triển khai được 4/14 dự án trong năm 2023.

Việc tạm ứng và thanh toán vốn được thực hiện đúng quy định, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng được quan tâm, kịp thời khắc phục những thiếu sót và hạn chế trong quản lý xây dựng.

Công tác quản lý về đầu tư XD CB trên địa bàn có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả nhất định ở tất cả các khâu, chỉ đầu tư mới những công trình thực sự cần thiết, chủ yếu là thực hiện các công trình chuyên tiếp và đầu tư hạ tầng các khu đất đấu giá để tạo nguồn tiếp tục đầu tư và trả nợ xây dựng cơ bản.

Công tác quyết toán vốn đầu tư XD CB hoàn thành tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực.

PHẦN THỨ HAI

Nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2023

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tranh thủ nguồn vốn cấp trên, rà soát lại kế hoạch đấu giá đất ở, đẩy nhanh tiến độ lập mặt bằng chi tiết sử dụng đất, GPMB, đầu tư hạ tầng để tổ chức đấu giá và đơn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư phát triển. Triển khai có hiệu quả giải pháp tạo nguồn, chỉ đạo tăng thu ngân sách đảm bảo vượt chỉ tiêu để cân đối chi đầu tư, chống thất thu, tiết kiệm chi, chống thất thoát

trong đầu tư nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn thực hiện vượt kế hoạch đầu tư được giao từ đầu năm.

Thực hiện tốt công tác GPMB bàn giao để thực hiện dự án, đồng thời tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đây là khâu rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và khả năng đáp ứng nguồn vốn thanh toán, do vậy phải làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền để vận động nhân dân chấp hành chủ trương, thực hiện đúng quy trình, vận dụng đúng các chế độ, chính sách trong bồi thường, GPMB để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân bị thu hồi đất.

Tăng cường đôn đốc tất cả các khâu trong quy trình quản lý đầu tư và xây dựng từ khâu lập thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, công tác đấu thầu, thực hiện dự án và thanh quyết toán đưa công trình vào khai thác sử dụng, thực hiện đúng quy trình đầu tư theo quy định hiện hành, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Việc hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đòi hỏi sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các nhà thầu và sự tham gia của cộng đồng dân cư trong tất cả các khâu, các bước của hoạt động đầu tư, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 địa phương đã đề ra.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- TT ĐU, HĐND (b/c);
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: VT, KTNS

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Sơn